

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

๑	นายสหภาพ	กะเปราะน้อย	ประธานสภา	นายสหภาพ	กะเปราะน้อย
๒	นายสมร	ทองตัน	รองประธานสภา	นายสมร	ทองตัน
๓	นายแมน	เปี้ยยะบุตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	นายแมน	เปี้ยยะบุตร
๔	นายศรัทธา	เจือหอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	นายศรัทธา	เจือหอม
๕	นายชูชาติ	ทรัพย์ทวี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	นายชูชาติ	ทรัพย์ทวี
๖	น.ส.เบญจวรรณ	ปานพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	น.ส.เบญจวรรณ	ปานพันธ์
๗	นางสาวเช่นดาว	นพศรี	เลขานุการสภา	นางสาวเช่นดาว	นพศรี
๘	นายปิยะพงษ์	ชูชื่น	เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย	-	-

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑	นายสขภณ	เพิ่มสิน	นายก อบต.แหลมผักเบี้ย	นายสขภณ	เพิ่มสิน
๒	นายสมใจ	ข้าสวัสดิ์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	นายสมใจ	ข้าสวัสดิ์
๓	นายศุภฤกษ์	กองขุนทด	ร.ร.วัดสมุทธาราม	นายศุภฤกษ์	กองขุนทด
๔	นายไทย	พุกพัน	รองนายก อบต.แหลมผักเบี้ย	นายไทย	พุกพัน
๕	น.ส.อัญชสี	หาญณรงค์	รองนายก อบต.แหลมผักเบี้ย	น.ส.อัญชสี	หาญณรงค์
๖	นายเทอดพงษ์	โดยงามรัก	รักษาการในตำแหน่งผอ.ร.ร.วัดสมุทโรดม	นายเทอดพงษ์	โดยงามรัก
๗	นายสมพร	บุญงาม	ชลประทาน	นายสมพร	บุญงาม
๘	นายธนกาญจน์	คณิงคิด	ชลประทาน	นายธนกาญจน์	คณิงคิด
๙	นายสมชาย	มานิช	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	นายสมชาย	มานิช
๑๐	นายองค์การ	นิลเขียว	ผอ.รพ.สต.แหลมผักเบี้ย	นายองค์การ	นิลเขียว
๑๑	นางมัทรินทร์	อนุพงศ์สิริกุล	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	นางมัทรินทร์	อนุพงศ์สิริกุล
๑๒	นายสุทธิชัย	ประเสริฐสุข	รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองคลัง	นายสุทธิชัย	ประเสริฐสุข
๑๓	นายณัฐพงษ์	ธรรมรักษ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	นายณัฐพงษ์	ธรรมรักษ์
๑๔	น.ส.พิมพ์ภักชญา	เรืองทิพย์	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	น.ส.พิมพ์ภักชญา	เรืองทิพย์
๑๕	นางสาวพัชรา	ผ่องสี	เลขานายก อบต.แหลมผักเบี้ย	นางสาวพัชรา	ผ่องสี
๑๖	น.ส.ณัฐกานต์	สุนนิริฎ	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์	น.ส.ณัฐกานต์	สุนนิริฎ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมร ทองตัน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธาน** - เนื่องจากท่านประธานสภาตติการกิจอีกสักครู่จะมาประชุม ดังนั้นผมขอทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมไปก่อน

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม

**ประธาน** - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**ศรัทธา** - เรียนท่านประธาน จากผลการตรวจ ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข

**ประธาน** - ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ

**ประธาน** - เมื่อทุกท่านตรวจดูแล้ว ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๕ คน คือ นายสมร ทองตัน นายแมน เปียยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** - องค์ประชุม ๕ คน

รับรอง ๕ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓** กระทุ้งถาม

**ประธาน** - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

**ประธาน** - ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖**

**ประธาน** - ขอเชิญนายก ชี้แจง

**นายก** - เรียนท่านประธานด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ.๒๕๗๐ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผมจึงได้เสนอญัตตินี้มาให้สภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป สำหรับรายละเอียดของแผนผมขอให้ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกพิจารณาตามเอกสารครับ

**ประธาน** - ตามที่ท่านนายกได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาให้สภาฯ พิจารณา ซึ่งผมได้ส่งร่างแผนเล่มนี้ให้ท่านสมาชิกทุกท่านดูล่วงหน้าแล้ว ถ้าท่านสมาชิกจะมีข้อซักถามอย่างไรขอเชิญถามได้

**สมร** - สอบถามการจ้างออกแบบถนน หมู่ ๑

**นายก** - ขณะนี้กองช่างไม่มีข้าราชการในตำแหน่งที่จะเขียนแบบออกแบบถนนได้เลย ต้องจ้างออกแบบ งบประมาณที่ตั้งไว้คิดจากราคาคำนวณถนนคร่าว ๆ สามเปอร์เซ็นต์ ส่วนเมื่อออกแบบแล้วจะใช้ งบไหนมาก่อสร้าง ไปขอหน่วยงานไหนคงต้องดูอีกครั้งเพราะใช้งบประมาณสูง

**ชูชาติ** - ชุดลอกคลองขยายสาม หมู่ ๓ ขอแก้ไขมาในปี ๒๕๖๗ ได้หรือไม่ เพราะใส่ไว้ปี ๒๕๖๘ นานไปคลองจะตื้นก่อน

**นายก** - แผนนี้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแผนมาแล้ว ผมเห็นว่าถ้าสภาจะแก้ไขตรง ปี พ.ศ.ที่จะดำเนินการก็น่าจะทำได้ครับ

**นายก** - แผนที่ระบุในปี ๒๕๖๗ ไว้ ทางผู้บริหารจะตรวจดูความชัดเจนของพื้นที่ก่อนแล้ว จะเชิญชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาหารือทำความเข้าใจก่อน ในเรื่องรูปแบบก่อสร้าง พอจะตั้งงบประมาณจะได้ไม่ เกิดปัญหา

**สมร** - แผนหน้า ๒๓ ไม่ได้ใส่ตัวเลขงบประมาณในค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างไว้ไม่ทราบว่าตั้งงบประมาณไว้เท่าไร

**นายก** - ผมขอให้ใส่งบประมาณในปีละหนึ่งล้านบาท

**ประธาน** - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขออนุมัติที่ประชุมว่า ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปียยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** - องค์ประชุม ๖ คน

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

#### **๕.๒ ขอความเห็นชอบรื้อถอนฝายน้ำล้นพร้อมประตูไม้ระบายน้ำกั้นคลองหมู่ที่ ๒ , ๔**

**ประธาน** - ขอเชิญนายกชี้แจง

**นายก** - เรียนท่านประธานเนื่องจากทางอบต.ได้รับแจ้งจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพชรบุรีว่ามีแผนจะก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสังเวชตัวในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และเขาแจ้งจะขอรื้อถอนอาคารประตูระบายน้ำคลองสังเวชตัวใน (อาคารเดิม) ด้วย ซึ่งอาคารประตูระบายน้ำคลองสังเวชตัวในที่ทางโครงการระบุมานั้น ก็คือ ฝายน้ำล้นพร้อมประตูไม้ ระบายน้ำกั้นคลองหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ ของอบต.แหลมผักเบี้ย หมายเลขรหัสพัสดุ ๒๕๒ - ๔๘ - ๐๐๐๑ ราคา ๓๓๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘

ทั้งนี้ในเรื่องการรื้อถอนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีได้ บัญญัติแนวทางเป็นการเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติชัดเจนในแนวทางการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ซึ่งตาม มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน

ของรัฐยังคงใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เมื่อพิจารณาตามมาตราดังกล่าว ดังนั้น บทบัญญัติใดที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้เห็นควรใช้แนวทางเดิม กล่าวคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑๕๕ กำหนดว่าการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น การรื้อถอนพัสดุ ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเสนอมาเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภา รื้อถอนฝายน้ำล้นพร้อมประตูไม้ระบายน้ำกั้นคลอง หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมายเลขพัสดุ ๒๕๒ - ๔๘ - ๐๐๐๑ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้

**ประธาน** - ในเรื่องนี้สภาฯ ได้เชิญตัวแทนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี มาเพื่อให้ชี้แจงในส่วนของการที่จะดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่ขอเชิญให้ข้อมูลครับ

**ชนกาญจน์ (ชลประทาน)** - ผมเป็นตัวแทนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ขออนุญาตชี้แจงตัวอาคารไม้ตัวนี้ที่ทางชลประทานดำเนินการก่อสร้างไป ปัจจุบันกิจกรรมเทคอนกรีตตัวพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างตัวกำแพงด้านเหนือทั้งสองข้างขึ้นมา คาดว่าน่าจะประมาณสองถึงสามอาทิตย์น่าจะเสร็จ ส่วนกำแพงด้านข้างกิจกรรมต่อไปจะทำการถมดินด้านล่างไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวฐานด้านล่างประมาณสองอาทิตย์ก็จะเริ่มดำเนินการในส่วนตรงนี้ และในส่วนอาคารตัวเดิมที่เราต้องดำเนินการรื้อถอนออกคาดว่าจะอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์ เช่นกัน เพราะจะนำเครื่องจักรเข้ามาทำในส่วนองกิจกรรมเหล่านั้น และจะเข้ามารื้อถอนอาคารตัวเดิมออกด้วย ซึ่งเป็นสิทธิ์ของทางอบต.แหลมผักเบี้ยตรงนี้ทางชลประทานได้ทำหนังสือเข้ามาเรียนชี้แจงให้อบต.รับทราบหลังจากที่รื้อถอนก็จะดำเนินการเรียงหินปิดแนวคลองเวชและดำเนินการขุดลอกคลองไปจนสุดคันกั้นน้ำเค็ม และหลังจากที่รื้อถอนเสร็จแล้วจะประสานกับทางอบต.อีกทีหนึ่งว่าในส่วนของพวกเขาอุปกรณ์ต่าง ๆ บานประตูจะต้องส่งกลับคืนให้อบต.แหลมผักเบี้ย ทางชลประทานขอชี้แจงเบื้องต้นเพียงเท่านี้

**ประธาน** - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้รื้อถอนฝายน้ำล้น พร้อมประตูระบายน้ำกั้นคลอง หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๔ หมายเลขพัสดุ ๒๕๒ - ๔๘ - ๐๐๐๑ กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปียยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** - องค์กรประชุม ๖ คน

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

**เลขานุการสภา** - เนื่องจากวันนี้มีตัวแทนของหน่วยงานชลประทานมาร่วมประชุม ก็อยากจะให้สอบถามถึงท่อที่ชาวบ้านเขาซื้อไว้รอให้ผู้รับเหมาของทางหลวงมาดำเนินการให้

**นายก** - ผมขอชี้แจงในสภา ปัญหาของการทำถนนทางเข้าของแต่ละซอย ซึ่งต้องมีการขุดเพื่อที่จะวางท่อใหม่ ในตอนนั้น ที่ทางหลวงมาทำประชาพิจารณ์ และรับปากในที่ประชุมว่าให้ ชาวบ้านซื้อท่อมาเตรียมพร้อม หลังจากนั้นชาวบ้านก็ไปซื้อท่อมาด้วยความที่ยังไม่ได้รู้รายละเอียดครบถ้วน ก็มีบางบ้านที่ไปซื้อท่อมา

คิดว่าถ้าซื้อท่อเยอะจะได้ทำทางเข้าทุกบ้าน พุดตามหลักการของชาวบ้านแต่ละคน แต่พอเวลาผมสอบถามไปที่ทางหลวงว่าจะมาทำให้ได้เมื่อไหร่ในเมื่อชาวบ้านซื้อท่อมาแล้ว เขาก็แจ้งกลับมาว่าต้องขออนุญาตทางชลประทานก่อน เพราะพื้นที่ในคลองเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยชลประทาน เพราะประสานชลประทานก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง กฎระเบียบ ของชลประทาน ก็คือไม่สามารถที่จะให้ทำทางกว้าง คือทางเดิมให้ทำได้เท่าเดิม แต่ถ้าจะให้กว้างไม่ควรเกิน ๘ ท่อน ฉะนั้นชาวบ้านที่ซื้อท่อมาเกิน ก็ยังไม่ได้รับข่าวสารในเรื่องนี้ ตอนทำประชาพิจารณ์ ครั้งแรกก็ทำให้ผมปรึกษากับทางชลประทาน และทางหลวงชลบทว่า เดี่ยวอบต.จะเป็นคนกลางให้ในการที่จะประสานให้จัดมีการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจให้เหมือนกันว่า การทำทางเข้าไป คือทางหลวงจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในตอนที่ทำประชาพิจารณ์ และระเบียบกฎหมาย จะใส่ท่อระบายน้ำตรงทางเข้า ของแต่ละซอยไม่เกิน ๘ ท่อน ชาวบ้านก็จะได้รับทราบเข้าใจด้วยกัน ทีนี้มีชาวบ้านได้ฝากถามท่านสมาชิกสภาทุกท่านมา แล้วจะให้ผมอธิบาย ผมคิดว่าความชัดเจน มันน่าจะอยู่ในที่ประชุมมากกว่า ดีกว่ากองช่างจะมาอธิบายกับชาวบ้าน ซึ่งอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ก็เลยมาแจ้งที่สภาให้ช่วยแจ้งชาวบ้านว่าไม่เกินเดือนนี้ ประมาณอาทิตย์หน้า จะเชิญทางหลวงชนบท และชลประทานมาให้ข้อมูลชี้แจงให้ครบถ้วน และเพิ่มความเข้าใจให้เหมือนกัน และหลังจากนั้นก็นัดกันเพื่อขุดวางท่อและทำถนนเข้าไป ผมขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ และช่วยกันกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ

**ประธาน** - ขอฝากทางชลประทาน ประสานทางหลวงได้หรือไม่ครับ ขณะนี้บ่อยืมข้างถนนเอาดินมาทำเป็นสัน กีดขวางทางน้ำ ทำไม่เรียบร้อย

**สมพร(ชลประทาน)** - เราได้ดำเนินไปหลายรอบแล้ว ทีนี้ท่าน อบต. หรือทางช่างไปลงหน้างานกับผมได้แล้วตามผู้รับเหมา

**ประธาน** - ตั้งแต่เขตหมู่ ๔ ตั้งแต่ทางเข้ามา

**สมพร(ชลประทาน)** - ถ้าอย่างนั้น ผมจะนัดผู้รับเหมา กับเจ้านายและออกมาขอความอนุเคราะห์เขา บางที่มีท่อประปาอยู่ต้องดูหน้างาน

**นายก** - ตัดขาดตรงไหนให้เขารับปากในที่ประชุม ให้เขาลงนามบันทึกในที่ประชุมเลยว่าเขาต้องทำ

**ประธาน** - ขณะนี้ใกล้เวลา ๑๒.๐๐ น. แล้ว ผมขอพักการประชุมไว้ก่อนเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน แล้วมาประชุมต่อในเวลา ๑๓.๓๐ น.

พักประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

### ๕.๓ ขอความเห็นชอบรื้อถอนสะพานไม้ข้ามคลองบางทะเล หมู่ที่ ๒

**ประธาน** - ขอเชิญนายกชี้แจง

**นายก** - เรียนท่านประธานสภา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีจะมาดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลแหลมผักเบี้ย ขนาดสะพาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ชนิดไม่มีทางเท้า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นโครงการก่อสร้างแทนสะพานไม้ของเดิม ซึ่งทางอบต.ได้คุมทะเบียนพัสดุไว้ในชื่อสะพานไม้ข้ามคลองบางทะเล หมู่ที่ ๒ รหัส ๑๔๘ - ๔๙ - ๐๐๐๕ ราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระที่แล้ว เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มิได้บัญญัติแนวทางการเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติชัดเจนในแนวทางการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างไว้ ดังนั้น บทบัญญัติใดที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดไว้ จึงเห็นควรใช้แนวทางเดิมเป็นแนวทางในการพิจารณา กล่าวคือ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา ดังนั้น ผมจึงเสนอมาเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาหรือถนนสะพานไม้ข้ามคลองบางทะเล หมู่ ๒ รหัส ๑๔๘ - ๔๙ - ๐๐๐๕ ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้

**ประธาน** - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ

**นายก** - ผมขออนุญาต สอบถามปลัดในประเด็นไม้สะพานที่รื้อออกมาแล้ว มีผู้นำแฉบางทะเล จะขอไม้ที่รื้อมาแล้วไปทำศาลาข้างสะพาน อบต.จะให้เขาได้หรือไม่

**ปลัดอบต.** - ในเรื่องจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบมีกระบวนการ ถ้ารื้อไม้ออกมาต้องมีคณะกรรมการตรวจเช็คไม่ว่าใช้ได้กี่แผ่น ส่วนหน่วยงานที่เราจะให้ได้ ต้องเป็นหน่วยงานราชการ ขอให้พัสดุอธิบายเพิ่มเติมค่ะ

**สุทธิชัย** - ถ้าจะโอนให้หน่วยงานราชการ ก็โอนได้โดยผ่านสภาเห็นชอบ แต่ขณะนี้ยังเป็นไม้ที่รื้อมาต้องโอนให้ในขณะที่เป็นสะพาน การโอนให้ไปทรัพย์สินนั้นต้องมีมูลค่า พอรื้อมาค่าเสื่อมราคาเป็นศูนย์ หน่วยงานที่รับโอนต้องมีราคามูลค่าเพื่อไปตั้งในหมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อย่างนี้โอนไม่ได้ ที่นี้ในเรื่องไม้สะพาน ถ้ารื้อออกมาแล้ว อบต.ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ แล้วจำหน่ายออกไป ส่วนคณะกรรมการ อบต. ตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอยู่แล้วครับ

**ประธาน** - ผมขอลามติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้รื้อถนนสะพานไม้ข้ามคลองบางทะเล หมู่ ๒ หมายเลขพัสดุ ๑๔๘ - ๔๙ - ๐๐๐๕ กรุณายกมือ

**ที่ประชุม** - มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ นายสหภาพ กะเปราะน้อย นายสมร ทองตัน นายแมน เปียยะบุตร นายศรัทธา เจือหอม นายชูชาติ ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ ปานพันธ์

**ประธาน** - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

**มติที่ประชุม** - องค์กรประชุม ๖ คน  
เห็นชอบ ๖ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง

#### ๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย

**ประธาน** - ขอเชิญนายกชี้แจง

**นายก** - เรียนท่านประธาน ด้วยสำนักงานปลัดมีความประสงค์จะจัดหาครุภัณฑ์มาใช้ในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และประกอบกับมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาเพิ่มจ่ายในรายการค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่อบต.ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพราะราคากลางที่ตั้งไว้ไม่ตรงกับราคากลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น จึงเสนอมาเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายรายการใหม่ และโอนงบประมาณมาเพิ่มจ่ายตามรายการต่าง ๆ ดังนี้

#### โอนลด

โอนลดจากงานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายประจำ ตั้งไว้ ๑,๔๓๔,๔๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ ๘๔๗,๗๗๐ บาท โอนลดมา ๓๐๐,๓๖๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๕๔๗,๔๑๐ บาท

#### โอนเพิ่มจ่าย

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง ตั้งไว้เดิมราคา ๓๒,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มจ่ายอีก ๖,๐๐๐ บาท
๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ตั้งไว้เดิม ๖,๓๐๐ บาท โอนเพิ่มจ่ายอีก ๑,๗๐๐ บาท

### โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์  
สำนักงาน รายการ
  - ๑.๑ โซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด ราคา ๑๙,๕๐๐ บาท
  - ๑.๒ โต๊ะทำงาน ขนาด ๘๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร มีลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๑,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๘๐๐ บาท
  - ๑.๓ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้หนังแบบมีพนักพิง (สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ คือ ปลัดและหัวหน้าสำนักปลัด) จำนวน ๒ ตัว ราคาตัวละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๒๐๐ บาท
  - ๑.๔ เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้หนังแบบมีพนักพิง (สำหรับพนักงาน) จำนวน ๗ ตัว ราคาตัวละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท
  - ๑.๕ เก้าอี้บาร์ (ไม้) (สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ) จำนวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท
  - ๑.๖ โต๊ะพับแอสตันเลส ขนาด ๑๕๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๓๐ ตัว ราคาตัวละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๐ บาท
  - ๑.๗ ผ้า màn พร้อมติดตั้งห้องนายก เป็นเงิน ๑๘,๘๖๐ บาท
  - ๑.๘ ผ้า màn พร้อมติดตั้งห้องสำนักงานอบต. เป็นเงิน ๔๘,๖๐๐ บาท
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้ครัวพร้อมซิงค์ล้างจาน ชนิด ๑ หลุม จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

### โอนลด

โอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ ๑,๔๖๓,๕๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้วคงเหลือ ๘๖๑,๑๓๕ บาท โอนลดมา ๘,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๘๕๒,๖๓๕ บาท

### โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้ไม้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๘,๕๐๐ บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ กำหนดว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผมขอชี้แจงเพื่อยืนยัน

- |           |   |  |
|-----------|---|--|
| ประธาน    | - | สมาชิกสภาท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญ                         |
| ที่ประชุม | - | ไม่มีสมาชิกซักถาม  |
| ประธาน    | - | ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ผมขออนุมัติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ |

โอนงบประมาณรายจ่าย มาเพิ่มจ่ายและตั้งจ่ายรายการใหม่ทุกรายการ กรุณายกมือ

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| ที่ประชุม | - | มีสมาชิกยกมือ ๖ คน คือ (ใส่ชื่อ)          |
| ประธาน    | - | สรุปว่าที่ประชุมมีมติ อนุมัติเป็นเอกฉันท์ |

**มติที่ประชุม** - องค์ประชุม ๖ คน  
อนุมัติ ๖ เสียง  
ไม่อนุมัติ - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๒**

เรื่อง อื่น ๆ

**ประธาน** - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญ

**ศรัทธา** - ผมขอเสนอให้ท่านนายก ซื้อเครื่องตบดินใหม่ เพราะที่ผมทราบเครื่องเก่าชำรุด

**สุทธิชัย** - ตัวเครื่องเก่าชำรุดจริงแต่ผมเห็นว่าสามารถซ่อมในส่วนที่ใช้งานได้ให้ใช้งานได้คือ แค่เปลี่ยนเครื่องยนต์ในส่วนอื่นยังได้อยู่ ก็จะใช้งบซ่อมแซมปกติในงบประมาณประจำปี

**นายก** - ในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ ในการปฏิบัติงาน ท่านนายอำเภอได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบเช็คให้พร้อมใช้งาน เพราะขณะนี้ใกล้ฤดูฝนแล้ว

**นายก** - ผมขอชี้แจง การบริหารงานของผม และคณะผู้บริหาร ซึ่งอาจจะดำเนินการล่าช้า อาจดูไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งจะมีในเรื่องต่างๆ คือ

๑.) ประตุระบายน้ำ หมู่ ๔ ที่ยังไม่ดำเนินการให้เสร็จ เพราะติดปัญหาตรงผู้รับเหมา ไม่มีทุนไปซื้อของมาทำ คือเขาไปสั่งทำประตุแล้ว แต่ไม่มีเงินไปจ่าย ผมเลยให้ช่างต่อถามช่างบ่อกมาว่าจะยอมให้เปลี่ยน ซึ่งผู้รับจ้างมีย แต่ช่างบ่อกยังเป็นคนทำเพราะเขามีความชำนาญเรื่องนี้ ช่างบ่อกเขาก็ยอม ตอนนี้อยู่ต้องหาผู้รับเหมากับทาง อบต.ก่อน

๒.) กระจกโค้ง ที่แจ้งมาว่าชำรุดกับที่ต้องการให้ติดเพิ่มนั้น ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่สำรวจจำนวนที่ต้องซื้อเพิ่มอยู่

๓.) ฝาท่อชำรุดก็สำรวจอยู่

๔.) เรื่องไฟทางที่เสียไฟไม่ติด ถ้าอยู่ในพื้นที่เอกชน อบต.ไปซ่อมไม่ได้ ต้องขอความร่วมมือผู้นำชุมชน สมาชิก ช่วยดูแลด้วยอาจต้องใช้จ่ายเงินส่วนตัว

๕.) ไฟทาง หมู่ ๓ ตรงทางเข้าหาดทรายเม็ดแรกที่ดับ เพราะพบว่าสายไฟใต้ดินชำรุด ต้องหาผู้รับเหมามาดำเนินการ ทางอบต.ซ่อมเองไม่ได้

๖.) ไฟทางพื้นที่ หมู่ ๑ ของอบจ. ขณะนี้ดับอยู่เพราะเกิดจากจุดเชื่อมทางที่เขาขยายถนนอยู่

๗.) ในวันพรุ่งนี้ จะมีผู้แทนจากบริษัทเอกชน นำพนักงานมาทำกิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วศูนย์เด็ก และเลี้ยงอาหารเด็ก เชิญสมาชิกสภาทุกท่านไปร่วมต้อนรับด้วย

๘.) ภายใต้โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท่านนายอำเภอ กำหนดให้ทุกตำบลมีพื้นที่ที่ดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งของตำบลแหลมผักเบี้ย จะใช้โรงเรียนวัดสมุทรโคดมกับโรงเรียนวัดสมุทรธาราม ดำเนินการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยเด็กนักเรียนบริการจัดการดูแลและนำไปกินไปขาย โครงการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ ต้องรอให้ทางอำเภอจัดการ

**ประธาน** - ทางเข้าศาลาดอนคดหลังเก่า ในซอยมีสายไฟระโยงระยาง เกรงว่าจะเกิดความปลอดภัย ผากท่านนายกดำเนินการด้วยนะครับ

**ชูชาติ** - ขอแจ้งหอกระจายข่าว หมู่ ๓ ไม่ได้ยินเสียงมาหลายเดือนแล้ว ผากท่านนายกด้วยครับ

**นายก** - ผมจะให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจ แล้วจะแก้ไขให้ครับ

**ผู้ใหญ่สมใจ** - ตอนนี้โรงเรียนเปิดแล้ว ตรงร้านปูเป็น แยกซุ้มวัด แยกนี้อันตรายมาก จะทำอย่างไรดี



นายก - ผมประสานงานกับทางหลวงแล้วและเขาจะมา ทำลูกระนาดชะลอความเร็วให้  
ผู้ใหญ่สมใจ - ผมขอให้ติดกระจกโค้งด้วย  
ผู้ใหญ่สมใจ - ในแผน อบต.หน้าที่สิบ ชุดร่อนน้ำไม่ทราบว่าจะตรงไหน  
นายก - ตรังธนาการปู ผมจะเรียกชาวบ้านมาปรึกษาอีกครั้งว่าจะขุดอย่างไร  
นายก - ผมมีพนักงาน อบต.คนใหม่ จะมาแนะนำให้ท่านสมาชิกทุกคนได้รู้จัก มาทำ  
หน้าที่ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ นุ่น แนะนำตัวเองเลยครับ

ณัฐกานต์ - ดิฉันชื่อ นางสาวณัฐกานต์ สุขนิริฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ค่ะ  
พิมพ์ภักชญา - ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ทาง  
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จะมานิเทศงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอแจ้ง  
คณะกรรมการศูนย์ในส่วนของสภาคือ คุณชูชาติ ทรัพย์ทวี คุณแมน เปี้ยะบุตร และคุณสหภาพ กะเปราะน้อย มา  
เข้าร่วมรับการนิเทศในวันและเวลา ที่ดิฉันแจ้งให้ทราบแล้ว

ผอ.องค์กร(รพ.สต.)- ผมขอแจ้งสถานการณ์โควิดของอำเภอบ้านแหลม ขณะที่ผู้ติดเชื้อ ๕๙ ราย  
ส่วนเคสของตำบลแหลมผักเบี้ย ก็มีแต่รักษาต่อที่บ้าน ซึ่งยากินตามอาการ แต่ปัญหาที่พบคือ มาขอใบรับรองแพทย์  
ซึ่งผมขอบอกว่าทาง รพ.สต. ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ได้ แต่ออกหนังสือรับรองว่าตรวจเอทีเคขึ้นสองขีดอย่าง  
นี้ได้ และสายพันธุ์โควิดขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่ตำบลบางแก้วมีผู้เสียชีวิตแล้ว ส่วนเรื่องวัคซีนที่อนามัย มี  
แอสต้า ซึ่งใครต้องการฉีด ขอให้รวมคนมาฉีดให้ได้ ๑๐ คน เรื่องที่สองฝากประชาสัมพันธ์ ช่วงสิ้นเดือน พฤษภาคม  
ถึง ต้นเดือน มิถุนายน จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในประชาชน ๗ กลุ่มเสี่ยง คือ ๑. หญิงตั้งครรภ์  
อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป ๒. เด็กอายุ ๖ เดือน ถึง ๒ ปี ๓. ผู้มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ๔. บุคคลที่อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป  
๕. โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ๖. โรคอ้วน น้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม ๗. ผู้พิการทางสมอง ที่  
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ตำบลแหลมผักเบี้ยมีประชาชนที่เข้าข่ายใน ๗ ข้อนี้ ประมาณ ๕๐๐ กว่าคน สำหรับกลุ่ม  
ข้าราชการกับกลุ่มประกันสังคม ต้องจ่ายเองคนละ ๓๕๐ บาท ถ้ามีความประสงค์แจ้งทางอนามัยได้ ผมขอ  
ประชาสัมพันธ์ให้ท่านเพียงเท่านี้

ประธาน - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม  
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

เช่นดาว นพศรี

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

เลขาฯ / ผู้จัดรายงานการประชุม

สหภาพ กะเปราะน้อย

( นายสหภาพ กะเปราะน้อย )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย